

Điều 3. Việc xử lý từng khoản nợ phải dứt điểm, chậm nhất đến ngày 31 tháng 3 năm 2002 phải hoàn thành.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp kết quả xử lý báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2002.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các Bộ, ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng Chính phủ

PHAN VĂN KHAI

**CHỈ THỊ của Thủ tướng Chính phủ
số 24/2001/CT-TTg ngày 04/10/2001
về việc đẩy mạnh cuộc vận động
"Ngày vì người nghèo".**

Hưởng ứng sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ, ngày 17 tháng 10 năm 2000, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức phát động cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" trên phạm vi toàn quốc và lấy ngày 17 tháng 10 hàng năm là ngày "Cả nước vì người nghèo". Đây là một cuộc vận động lớn, phù hợp với ý nguyện của mọi tầng lớp nhân dân, là sự hưởng ứng của Việt Nam đối với quyết định của Liên Hợp quốc chọn ngày 17 tháng 10 hàng năm là ngày "Thế giới chống đói nghèo".

Sau một năm triển khai thực hiện, cuộc vận

động "Ngày vì người nghèo" đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ, thể hiện quan điểm của Đảng và Nhà nước trong sự nghiệp chống đói nghèo, phát huy truyền thống "Tương thân tương ái" của đông đảo nhân dân trong nước cũng như kiều bào ta ở nước ngoài. Tuy nhiên, kết quả vừa qua chưa tương xứng với quy mô và tiềm năng của cuộc vận động, bộc lộ những hạn chế về nhận thức, tổ chức của cuộc vận động cũng như việc phân bổ và sử dụng quỹ ở một số địa phương hiệu quả chưa cao.

Để cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" trở thành phong trào rộng lớn, thu hút sự tham gia, hưởng ứng hơn nữa của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung làm tốt một số việc sau:

1. Thiết thực kỷ niệm "Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam" các ngành, các cấp tập trung một tháng cao điểm (từ ngày 17 tháng 10 năm 2001 đến ngày 18 tháng 11 năm 2001) đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức về ý nghĩa, mục đích cuộc vận động đến với mọi tầng lớp dân cư, đến từng hộ gia đình, đến từng người dân trong xã hội.

2. Đẩy mạnh cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" với nhiều nội dung phong phú, phù hợp nhằm tăng nhanh nguồn quỹ huy động. Bên cạnh việc huy động quỹ "Ngày vì người nghèo", cần kết hợp với việc mở mang ngành nghề, giải quyết việc làm cho người nghèo; gắn công tác này với việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội đã có ở địa phương như: Chương trình xóa đói giảm nghèo, Chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.... Đối với hộ nghèo, bên cạnh sự hỗ trợ bằng các nguồn vốn cần hướng dẫn cách tổ chức sản xuất và

cuộc sống để họ tự vươn lên vượt qua nghèo đói, ổn định đời sống.

3. Nguồn lực vận động được phải tổ chức phân bổ kịp thời, công khai, trực tiếp đến tận tay hộ nghèo, người nghèo với cơ chế dân chủ, công bằng. Bên cạnh việc hỗ trợ quỹ, cần tổ chức thêm các hình thức hỗ trợ thiết thực cho hộ nghèo như: hỗ trợ trực tiếp theo địa chỉ, tổ chức các hình thức kết nghĩa với dân, giúp dân, tập trung vào việc hỗ trợ giống, vật tư, tư liệu sản xuất, sửa chữa nhà ở...

4. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc huy động, giám sát quá trình quản lý và sử

dụng quỹ ở các cấp, không để xảy ra các hiện tượng tiêu cực, làm thất thoát quỹ.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội liên quan, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị này đồng thời định kỳ báo cáo kết quả về Ban vận động Trung ương./.

Thủ tướng Chính phủ

PHAN VĂN KHẢI